

VINH DỰ, TỰ HÀO ĐƯỢC ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG DỊP CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ

Là người yêu thích các hoạt động Đoàn, Hội, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, với Trương Đặng Thu Hiền là kết quả của cả một quá trình phấn đấu. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình, nhà trường mà đó còn là động lực để Thu Hiền tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong chặng đường sắp tới.

Nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023), ngày 09/6/2023, Chi bộ cơ sở trường THPT Phước Long tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trương Đặng Thu Hiền - Phó Bí thư Đoàn trường, Chỉ huy phó chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ trường THPT Phước Long năm 2023.

Trương Đặng Thu Hiền là học sinh giỏi, xuất sắc 12 năm liền, đạt nhiều



Đ/c Vũ Thị Hồng Châu - Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên.

danh hiệu tiêu biểu trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội, như: Học sinh tiêu biểu Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023, Cán bộ Đoàn tiêu biểu thành phố Thủ Đức năm 2023,

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Thủ Đức năm 2023, Học sinh 3 tốt cấp trường năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023,... Trong suốt 3 năm trung học phổ thông, đồng chí luôn nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và phong trào Đoàn.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào Đoàn, Trương Đặng Thu Hiền được chi bộ quan tâm đưa vào nguồn cảm tình Đảng, phân công đảng viên giúp đỡ, giáo dục, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hồng Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Phước Long đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức cho đồng chí Trương Đăng Thu Hiền; đồng thời chúc mừng đồng chí Trương Đăng Thu Hiền đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Đảng viên mới Trương Đăng Thu Hiền tuyên thệ.

Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung C.Mác - V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của

các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đồng chí Trương Đăng Thu Hiền đã tuyên thệ và bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của những người Cộng



Đảng viên chi bộ trường THPT Phước Long và đại biểu dự lễ kết nạp.

sản; thể hiện quyết tâm, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công

nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Phước Long - Vũ Thị Hồng Châu cho biết, đồng chí Trương Đăng Thu Hiền được kết nạp vào Đảng không chỉ là niềm vinh dự của bản thân, gia đình mà đó còn là niềm tự hào đặc biệt của chi bộ trường THPT Phước Long; từ khi thành lập trường đến nay đồng chí là học sinh đầu tiên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, có được điều đó là trong thời gian qua, chi bộ trường THPT Phước Long đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng được Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhà trường, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho học sinh,... Từ các hoạt động phong trào đó nhà

trường đã phát hiện ra những nhân tố tích cực từ các em học sinh để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú nhất.

Đồng chí bí thư chi bộ mong muốn đảng viên trẻ Trương Đặng Thu Hiền sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời tuyên thệ của người đảng viên; tiếp tục là tấm gương sáng

trong học tập cũng như trong các hoạt động của trường và hoạt động vì cộng đồng của chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ; tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình để hoàn thiện bản thân luôn là người công dân gương mẫu, “đảng viên



Đảng viên Thu Hiền và các chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ.

tốt”, góp sức xây dựng quê hương ngày một phát triển; đồng thời chi bộ tiếp tục sẽ làm tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng, giáo dục và kết nạp vào Đảng thêm nhiều quần chúng là học sinh ưu tú, thủ lĩnh Đoàn Thanh niên, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, phong trào Đoàn, Hội.

Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức.